



## ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอเสนา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนันทุกตำบล อำเภอเสนา เพื่อรับฟังและแจ้งข้อราชการต่างๆ โดยมี นางอมรรัตน์ กริ่งไกร นายอำเภอเสนา เป็นประธานการประชุม และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบ้านแพน ๒ หอประชุมอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





## ประชุมกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเสนา เข้าร่วมประชุมกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเสนา เพื่อรับฟังและแจ้งข้อราชการต่างๆ โดยมีภัทรชัย หาชวิศิษฎ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานการประชุม และส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



## ติดตามงานการดำเนินงานของ ศคปช.

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ในการติดตามงานการดำเนินงานของ ศคปช. ตำบลหัวเวียง อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการต่ออายุการขายปุ๋ยชุมชน เพื่อจัดเก็บข้อมูลเตรียมส่งหลักฐานให้จังหวัด และให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงานของกลุ่ม ศคปช. ในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ และแผนการดำเนินงานเพื่อสอดคล้องกับนโยบายในพื้นที่ อำเภอสนา





## เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพ ผู้นำ ในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นายสันต์วุฒิ วิทยาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และสนับสนุนให้เกิดผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีการบริหารงานในระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น ๔๒ ราย



**ติดตามการดำเนินงาน  
ของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านกระทุ่ม**

**วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕**

นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านกระทุ่ม โดยมีประธานนกุล เนตรสว่าง ประธาน ศตปช.ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการจัดเก็บข้อมูล แผนการดำเนินงานการผลิตฤดูกาลใหม่ ให้สอดคล้องกับ ศตปช. ตำบลหัวเวียง ในเขตพื้นที่ทำนตำบลบ้านกระทุ่ม และการปลูกข้าวนาปี รอบการปลูกในเดือนเมษายน และพฤษภาคม ปี ๒๕๖๕ เพื่อจัดเตรียมปุ๋ยเคมีตามการตรวจค่าวิเคราะห์ดิน





## ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเสนา เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (MM) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยมีนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจร่วมกัน ให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา





## ประชุมประจำเดือน

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการเกษตรอำเภอเสนา พร้อมเจ้าหน้าที่อำเภอเสนา ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ (DM) เพื่อรับทราบนโยบายและปัญหาในการปฏิบัติงานของอำเภอ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และวางแผนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





## ติดตามโรงซิง ตำบลบ้านหลวง

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นางสาวริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอสนา  
ติดตามโรงซิง ตำบลบ้านหลวง อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา







## ชี้แจงรายละเอียดการแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้คำแนะนำชี้แจงรายละเอียดการแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร พื้นที่แปลงซ้ำ และตรวจสอบรายละเอียดจากสาเหตุการซ้ำแปลงของเกษตรกร ๒ รายในพื้นที่ตำบลเจ้าเสด็จ หมู่ที่ ๑ และชี้แจงรายละเอียดในการแจ้งเลขโฉนดใหม่ให้กับเกษตรกรรายที่เลขโฉนดผิด เพื่อแจ้งรายละเอียดเลขใหม่ และแปลงใหม่ในฤดูกาลปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





## อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นายสันตวุฒิ วิทยากรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายณภัทร ทรศศนิยวนิช นายบุญเลิศ กินโสภี และนายณัฐวุฒิ โกภะ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตร ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ทำการเกษตร สนับสนุนกิจกรรมและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





**ประชุมแนวทางการบริหารจัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยง**

**วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕**

นางสาวอรสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรอำเภอเสนา มอบหมายให้ นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมแทน ในการประชุมแนวทางการบริหารจัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม และหน่วยงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและวางแนวทางในการดำเนินงานในรูปแบบ หจก. ภายใต้โครงการกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยจัดทะเบียนนิติบุคคลทางกฎหมายแห่งพาณิชย์ มีแปลงใหญ่ข้าว จำนวน ๑๔ แปลง ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแปลงใหญ่ผู้จำนวน ๑ แปลง และของจังหวัดอ่างทองแปลงใหญ่ข้าวจำนวน ๖ แปลง ในการประชุมการวางแนวทางการบริหาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และผู้จัดการแปลงใหญ่ทั้งหมด ไปทางทิศเดียวกันในการบริหารจัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) และการจัดทำบัญชีรายได้ และการเสียภาษีอากร ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแก่กลุ่มแปลงใหญ่และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่





**งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๖๕**

**วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕**

นางสาวริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอเสนา ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๖๕ เพื่อให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหาทางการเกษตรที่หลากหลายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดบางเพลิง ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





**ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเกษตรกร และการบูรณาการ  
กรมตรวจบัญชี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๕**

**วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕**

นายสันตวุฒิ วิทยากรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเกษตรกร และการบูรณาการกรมตรวจบัญชี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๕ ในพื้นที่ตำบลมารวิชัย อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในด้านเป้าหมายจากการอบรม การให้คำปรึกษา การทำบัญชีรับ จ่าย และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ การประกอบกิจกรรมตามอาชีพของเกษตรกร โดยทาง เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาในรายละเอียดการออกแบบเก็บข้อมูลอย่างละเอียดในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลชานนา และ พื้นที่หมู่ ๔ มารวิชัย อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานต่อไป



**DAE กรมส่งเสริมการเกษตร**

**ข้าวประชานิยม**

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 E-mail : [avutthava09@gmail.com](mailto:avutthava09@gmail.com) โทร 035-336344 Fax 035-335441

**ร่วมงานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง**

**วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕**

นางสาวอริสา ฉายรัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอเสนา เข้าร่วมงานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณในการเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานขวัญและกำลังใจให้พสกนิกร ที่ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วม ปี ๒๕๖๔ ณ แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

